



Title :	“วันชัย” ผลักดัน MEGA PROJECT “เชียงรายได้”
Subject Heading 1.:	
Subject Heading 2.:	
Source :	เชียงใหม่ วันที่ 20 หน้า 1,10
Date :	วันที่ 6 ตุลาคม 2555 (1)



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

**“วันชัย” ผลักดัน  
MEGA PROJECT  
“เชียงรายได้ในฝัน”**





Title :	“จังหวัด” ผลักดัน MEGA PROJECT “เชียงใหม่ใหม่”
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชียงใหม่ ปีที่ 20 หน้า 1, 10
Date :	วันเสาร์ 1 ตุลาคม 2555



ร.ต.ร.วันชัย ศิริชนะ

“เขียนรายในฝัน” (ต่อจากหน้า 1)

เมื่อวันที่ 17 กันยายนนี้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการนำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยอธิการบดี มฟล.ร.ต.ร.วันชัย ศิริชนะ เป็นประธานและรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพินิจ หาญพาณิชย์ กับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายวันชัย จงสุทธนามณี ตลอดจนประธานสภาอุตสาหกรรม นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยวัฒน์ พรหมณี พ่อค้า นักธุรกิจ นักวิชาการและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเต็มห้องประชุม “เชียงใหม่”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทั้ง 3 เสาหลักโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ใกล้เข้ามาแล้ว (2558) แต่เชียงใหม่ยังไม่มีรูปแบบและวิธีทำงาน ไม่มีแม่ข่าย ไม่มีเจ้าภาพที่แน่ชัด ตอนในฐานะนักวิชาการที่มาอยู่เชียงใหม่ 14 ปี และได้รับมอบหมายจากรัฐบาลด้วย จึงได้จัดการประชุมในวันนี้ขึ้น เป็นการเริ่มต้น (Preliminary) เพื่อกำหนดทิศทางว่าเชียงใหม่อยากจะเป็นอะไรในอาเซียน แล้วครั้งต่อไปก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมาปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในอีก 3 ปีข้างหน้า ตามทิศทางที่เราได้กำหนดร่วมกันไว้แล้ว

ต่อมา ร.ต.ร.วันชัย ศิริชนะ ได้นำเสนอทิศทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ตั้งโจทย์ตามโครงสร้าง SWOT เป็นลำดับว่า เชียงใหม่มีจุดเด่นตรงเป็นเมืองชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อกับพม่าและลาว และยังมีเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนตอนใต้ได้ทางถนน R3a และ R3b รวมทั้งทำ

เขียนราย คือศิลปวัฒนธรรมอย่างเด็ดขาด ซึ่งมีอยู่ 4 แนวทางที่จะนำเสนอในโอกาสแรกนี้ คือ 1.การเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน (Transbordering Trade Hub) 2.การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Medical & Wellness Hub) 3.การเป็นนครแห่งการศึกษา (Education City) และ 4.การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก (World Tourist Destination) ซึ่งต้องมาคิดกันว่าจะทำอะไรต่อไปในทางปฏิบัติ เช่น จะทำอย่างไรให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลก สิ่งเหล่านี้จะต้องเสนอเป็นเมกะโปรเจกต์ต่อรัฐบาล แต่ในชั้นนี้ขอรับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก่อนว่าเห็นด้วยกับแนวทางที่นำเสนอหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมต่างให้การยอมรับโดยเฉพาะข้อที่ต้องทำให้เชียงใหม่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความพิเศษแตกต่างไปจากเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ฝ่ายพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในทุกๆ ทาง

ทางด้านนายพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความคิดเห็นว่า เชียงใหม่จะต้องหาประโยชน์จากการเป็นประตูสู่ภูมิภาคนี้ให้ได้ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าและทุน เช่น นำเข้าถ่านหินและวัตถุดิบอื่นๆ จากลาวให้มากยิ่งขึ้น นำแรงงานเราออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านไปกับการลงทุนนอกประเทศรวมทั้งการเปิดด่านแม่สายตลอด 24 ชั่วโมง จะทำให้เชียงใหม่ได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างแน่นอนจากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ส่วนทางด้าน นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เห็นการวางผังเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นระบบจัดโซนนิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่เชียงใหม่มีอยู่แล้ว และกำลังจะเกิดขึ้นใหม่ เช่น สถานีรถไฟที่เวียงชัยจะต้องจัดพื้นที่บริเวณรอบๆ สถานีเช่นตำบลเวียงชัย ตำบลท่าสาย ตำบลห้วยสัก อย่างโปร่งใส



นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี ตลอดจนประธานสภาอุตสาหกรรม นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย นายชัยวัฒน์ พรหมณี พ่อค้า นักธุรกิจ นักวิชาการและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเต็มห้องประชุม "เชียงใหม่"

**อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง**

กล่าวว่า ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทั้ง 3 เสาหลักโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC:ASEAN Economic Community) ใกล้เข้ามาแล้ว (2558) แต่เชียงรายยังไม่มีรูปแบบและวิธีทำงาน ไม่มีแม่ งาน ไม่มีเจ้าภาพที่แน่ชัด คนในฐานะนักวิชาการที่มาอยู่เชียงราย 14 ปี และได้รับมอบหมายจากรัฐบาลด้วย จึงได้จัดการประชุมในวันนี้ขึ้น เป็นการเริ่มต้น (Preliminary) เพื่อกำหนดทิศทางว่าเชียงรายอยากจะเป็นอะไรในอาเซียน แล้วครั้งต่อไปก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมาปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในอีก 3 ปีข้างหน้า ตามทิศทางที่เราได้กำหนดร่วมกันไว้แล้ว

ต่อมา รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้นำเสนอทิศทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดเชียงราย โดยได้ตั้งโจทย์ตามโครงสร้าง SWOT เป็นลำดับว่า เชียงรายมีจุดเด่นตรงเป็นเมืองชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อกับพม่าและลาว และยังเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนตอนใต้ได้ทางถนน R3a และ R3b รวมทั้งท่าเรือเชียงแสนและแม่น้ำโขง และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาวกับพม่า) เชียงรายมีจุดแข็งในเรื่องการรักษาพยาบาลและการศึกษา แต่การเปิดให้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดเชียงรายทั้งด้านการค้าและการลงทุนจากการเปิด AEC ก็จะเป็นภัยคุกคามต่อจังหวัดเชียงรายด้วย โดยเฉพาะการบริหารจัดการเมืองชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านที่มีการดำเนินนโยบายเมืองชายแดนที่ชัดเจนและมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการเมืองชายแดนมากกว่าของเรา ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยังต้องรับฟังและปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลางเสียเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เราขาดการบริหารจัดการในเชิงรุกอย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม เชียงรายยังมีโอกาสดีที่ประเทศเพื่อนบ้านยังคงยากจนและต้องการพัฒนาทางด้านการแพทย์และการศึกษา อีกมาก เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนได้อย่างเสรีมากขึ้น เราก็ต้องมองหาโอกาสที่จะมุ่งพัฒนาส่งเสริมในภาคซึ่งเป็นที่ต้องการของภูมิภาคนี้โดยไม่ละทิ้งสิ่งที่เป็นตัวตนของ

ทำอะไรต่อไปในทางปฏิบัติ เช่น จะทำอย่างไรให้เชียงแสนเป็นมรดกโลก สิ่งเหล่านี้จะต้องเสนอเป็นเมกะโปรเจกต์ต่อรัฐบาล แต่ในขั้นนี้อยากได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก่อนว่าเห็นด้วยกับแนวทางที่นำเสนอหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมต่างให้การยอมรับโดยเฉพาะข้อที่ต้องทำให้เชียงรายเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความ

พิเศษแตกต่างไปจากเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ฝ่ายพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในทุกๆ ทาง ทางด้านนายพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แสดงความเห็น ว่า เชียงรายจะต้องหาประโยชน์จากการเป็นประตูสู่ภูมิภาคนี้ให้ได้ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าและทุน เช่น นำเข้าถ่านหินและวัตถุดิบอื่นๆ จากลาวให้มากยิ่งขึ้น นำแรงงานเราออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านไปกับการลงทุนนอกประเทศรวมทั้งการเปิดด่านแม่สายตลอด 24 ชั่วโมง จะทำให้เชียงรายได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างแน่นอนจากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

**ส่วนทางด้าน นายวันชัย จงสุทธานามณี**

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย อยากเห็นการวางผังเมืองเชียงรายอย่างเป็นระบบ จัดโซนนิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่เชียงรายมีอยู่แล้ว และกำลังจะเกิดขึ้นใหม่ เช่น สถานีรถไฟที่เวียงชัยจะต้องจัดพื้นที่บริเวณรอบๆ สถานีเช่นตำบลเวียงชัย ตำบลท่าสาย ตำบลห้วยสัก อย่างไรก็ตามให้สอดคล้องกับการมีทางรถไฟและสถานีใหญ่ เชียงรายที่เวียงชัย ตำบลบ้านดู่ที่มีสนามบินนานาชาติ หน้าตาจะเป็นอย่างไรเมื่อเกิด AEC เหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะคิดตั้งแต่วันนี้ โดยการวางผังเมืองใหม่หรือสร้างเมืองใหม่ขนาด 5,000-10,000ไร่ขึ้นมา ถ้าจำเป็นก็ต้องเวนคืนเป็นของรัฐบาลแล้วสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ นั่นคือโอกาสของเชียงรายในการรองรับ AEC ที่นายวันชัยเชื่อว่าจึงจะสร้างเมืองในฝันตาม

**อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต้องการได้**

ความคืบหน้าในการผนีกกำลังคน

เชียงรายเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "เชียงรายรัฐ" จะนำ

มาเสนอต่อไป